
 

145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 322  —  293. mál.

Fyrirspurn

til mennta- og menningarmálaráðherra um framtíð
starfsemi Háskóla Íslands á Laugarvatni.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

1. Hver eru áform stjórnvalda um framtíð starfsemi Háskóla Íslands á Laugarvatni?
2. Eru uppi hugmyndir um að flytja starfsemina í burtu?
3. Standa yfir viðræður við Háskólafélag Suðurlands um samstarf um átaksverkefni til að

efla starfsemi HÍ á Laugarvatni?

Skriflegt svar óskast.

 


